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TẠI SAO THÁNG NĂM LÀ “THÁNG ĐỨC MẸ” 
 

Đây là lý do tháng Năm được dành riêng kính Đức Trinh Nữ Maria. 
 
Với những người Công Giáo, tháng Năm được biết tới như là “tháng Đức Mẹ,” một tháng 
đặc biệt trong năm với những thực hành đạo đức đặc 
biệt được diễn tả trong việc tôn vinh Đức Trinh Nữ 
Maria.  
 
Tại sao thế? Tháng Năm được liên kết với Đức Mẹ 
như thế nào? 
 
Có nhiều yếu tố khác nhau góp phần tạo nên sự liên 
kết này. Trước hết, ở Hy lạp và La Mã xưa, tháng 
Năm được dành để tôn kính các nữ thần ngoại giáo, 
vốn liên hệ tới sự phong nhiêu và thời gian của mùa 
xuân (đặc biệt là thần Artemis và Flora). Vốn được 
kết hợp với những nghi thức khác của người Âu Châu 
để kỷ niệm mùa xuân mới, ý nghĩa này đã dẫn tới việc 
nhiều nền văn hóa phương Tây nhìn nhận tháng Năm 
như là tháng của sự sống và tình mẫu tử. Quan niệm 
này có trước đó rất lâu so với sự hình thành “ngày của 
Mẹ”, dẫu cho dịp lễ hiện đại này liên hệ khá gần gũi tới khát khao sâu xa để vinh danh tình 
mẫu tử trong suốt những tháng mùa Xuân. 
 
Vào thời Giáo Hội sơ khai, có dấu vết về một dịp lễ lớn kính Đức Trinh Nữ Maria được cử 
hành vào ngày 15 tháng Năm hàng năm, nhưng mãi cho tới thế kỷ 18, việc tháng Năm có 
một sự liên kết đặc biệt với Đức Trinh Nữ Maria mới được công nhận rộng rãi. Theo cuốn 
Bách khoa Toàn thư Công Giáo, “Sự tôn kính Tháng Năm như hiện tại bắt nguồn từ Rô–ma, 
khi ấy vào cuối thế kỷ 18 cha Latomia, thuộc Học viện Roma của Dòng Tên, đã thực hiện 
một lời khấn để dâng tháng Năm cho Đức Mẹ hầu chống lại sự bất tín và thiếu đạo đức giữa 
những sinh viên. Từ Rô–ma, thực hành này lan rộng ra những học viện khác của Dòng Tên 
và sau đó phổ biến gần như mọi nhà thờ Công Giáo thuộc nghi lễ Latin.” 
 
Tuy nhiên, việc dâng kính trọn một tháng cho Đức Mẹ không phải là một truyền thống mới, 
vì đã tồn tại một truyền thống trước kia trong việc dành 30 ngày cho Đức Mẹ được gọi là 
Tricesimum, cũng còn được biết tới như “tháng Đức Bà.” 
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Những thực hành đạo đức riêng tư khác nhau đối với Mẹ Maria nhanh chóng phổ biến trong 
suốt tháng Năm, như được ghi lại trong bản Raccolta (bộ sưu tập) – một ấn bản những lời 
cầu nguyện, được phát hành vào giữa thế kỷ 19. 
 
Tháng Năm này thật là một tháng đặc biệt để dành riêng kính Mẹ Maria rất thánh, tháng đẹp 
nhất và rực rỡ nhất trong toàn bộ các tháng trong năm. Lòng sùng kính này đã từng thịnh 
hành trong toàn các nước Ki–tô giáo, và giờ đây phổ biến nơi Rô–ma này, không chỉ trong 
những gia đình riêng lẻ nữa, nhưng như là một tháng đặc biệt phổ biến trong rất nhiều nhà 
thờ. Để khơi dậy nơi mọi người Ki–tô hữu thực hành lòng sùng kính nhẹ nhàng và thành 
tâm đối với Đức Nữ Trinh đầy ơn phước, và suy xét vì lợi ích thiêng liêng lớn lao cho họ, 
Đức Giáo Hoàng Pi–ô thứ VII đã ban hành một bản Rescript of the Segretaria of the 
Memorials, vào ngày 21 tháng ba năm 1815, đối với mọi tín hữu trong thế giới Công Giáo, 
những người cách công khai hay riêng tư, nên tôn kính Đức Nữ Trinh Đầy Ơn Phúc với một 
số lời cầu nguyện sốt mến và tôn kính hay những thực hành nhân đức khác. 
 
Vào năm 1945, ĐTC Pi–ô thứ XII đã khẳng định tháng Năm như tháng Đức Mẹ sau việc 
thiết lập ngày lễ kính Đức Maria Nữ Vương vào ngày 31 tháng Năm. Sau Công Đồng Va–
ti–ca–nô II, dịp lễ kính này được dời vào ngày 22 tháng 8, trong khi 31 tháng 5 trở thành 
ngày lễ kính Đức Mẹ Thăm Viếng. 
 
Tháng Năm có một truyền thống phong phú và là một thời gian thật đẹp trong năm để tôn 
kính Mẹ Thiên Đàng của chúng ta. 
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